



**LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ**  
**FEDERATION OF VIETNAMESE CATHOLICS IN THE USA**

P. O. Box 142545, Fayetteville, GA 30214

Phone: (404) 819-8434 • Email: [ldcgvnhk@yahoo.com](mailto:ldcgvnhk@yahoo.com)

Website: [ldcgvnhk.org](http://ldcgvnhk.org)

Ngày 22 tháng 11 năm 2023

Trọng kính: Đức Cha Tôma, Đức Cha Gioan, Đức Cha Micae, quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Ngày mai, chúng ta sẽ mừng lễ Tạ Ôn trên đất nước Hoa Kỳ. Trong tâm tình đó, cùng với Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, con xin dâng lên Thiên Chúa lời tri ân cảm mến vì muôn hồng ân Người đã ban cho đất nước Hoa Kỳ này. Xin cũng tạ ơn Thiên Chúa đã gìn giữ và chúc phúc cho mọi gia đình Việt Nam đang cư ngụ trên đất nước này trong suốt 48 năm qua. Xin tạ ơn Chúa vì sức sống đức tin mà các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cha ông chúng ta đã kiên cường làm chứng và giờ đây con cháu của các ngài đang thể hiện qua cuộc sống và làm phong phú cho Giáo Hội địa phương.

Con xin chân thành cảm ơn quý cha Xứ và Quản Nhiệm các giáo xứ và giáo đoàn đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Ban Thường Vụ Liên Đoàn và đóng góp mỗi giáo xứ/giáo đoàn \$500 hầu giúp Liên Đoàn có quỹ hằng năm để sinh hoạt. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành trên quý cha và quý vị.

Con xin hân hoan thông báo: Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Miền Tây Nam đã có tân Ban Đại Diện: Lm. Giuse Trần Cao Thượng, Chủ Tịch và Lm. Giuse Nguyễn Quân, Phó Chủ Tịch. Xin chân thành cảm ơn hai cha đã quảng đại hy sinh thân phục vụ. Xin Chúa ban muôn hồng ân trên quý cha. Con cũng xin chân thành cảm ơn Đức Ông Giuse Phạm Quốc Tuấn, đã miệt mài phục vụ trong suốt hơn 7 năm qua trong chức vụ Chủ Tịch Miền Tây Nam. Xin Thiên Chúa ban cho Đức Ông tràn đầy ân sủng và sức khỏe dồi dào.

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã phát động chiến dịch Phục Hưng Thánh Thể trong ba năm. Trong năm nay, chương trình Phục Hưng Thánh Thể (Eucharistic Revival) đang được thực hiện ở cấp Giáo Xứ. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cũng đã thực hiện trang mạng (website) – [Eucharistic Revival.org](http://EucharisticRevival.org) - để giúp mọi người học hỏi và tìm hiểu thêm về Bí Tích Thánh Thể. Trong chiều hướng đó và với sự đồng ý của Ủy Ban Phục Hưng Thánh Thể trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng thực hiện trang mạng [phuchungthanthe.org](http://phuchungthanthe.org), hầu giúp người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ học hỏi thêm về Thánh Thể. Xin mời quý vị ghé thăm trang mạng này. Xin chân thành cảm ơn thầy Phaolô Phạm Xuân Khôi đã quảng đại chia sẻ thời gian và tài năng thực hiện trang mạng này. Đồng thời, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng đã thực hiện chương trình Video về “Wonders of The Mass” rất hay và hữu ích. Xin mời vào trang mạng của Phong Trào – [veyrn.net](http://veyrn.net) để xem.

Mến chúc quý vị ngày lễ Tạ Ơn được an vui. Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mà chúng ta mừng kính vào thứ Sáu này, ban muôn ơn phúc tràn đầy trên quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Phó tế, quý tu sĩ và toàn thể quý ông bà và anh chị em.

Trong bình an Chúa Kitô.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chau Nguyen', written in a cursive style.

Lm. Giuse Nguyễn Thanh Châu,  
Chủ Tịch